

NĂM MƯƠI NĂM XÂY DỰNG, CHIẾN ĐẤU VÀ TRƯỞNG THÀNH CỦA BỘ ĐỘI TĂNG - THIẾT GIÁP

VŨ BÁ ĐĂNG *

Cùng với Quân đội ta, Bộ đội Tăng - Thiết giáp đã chiến đấu, hy sinh anh dũng lập nhiều chiến công to lớn trong kháng chiến chống xâm lược, giành độc lập, tự do cho đất nước. Trong hòa bình, đổi mới, lực lượng này luôn phát huy truyền thống anh hùng của mình xây dựng lực lượng lớn mạnh sẵn sàng chiến đấu và bảo vệ Tổ quốc. Bộ đội Tăng - Thiết giáp luôn luôn xứng đáng là đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

RA đời ngày 5-10-1959 và trưởng thành trong khói lửa của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Bộ đội Tăng - Thiết giáp được Đảng, Quân đội, nhân dân giáo dục, rèn luyện, mang bản chất giai cấp công nhân, chiến đấu vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân. Ngay từ ngày đầu thành lập, cán bộ, chiến sĩ đã không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ giác ngộ chính trị, trình độ kỹ thuật, chiến thuật, sẵn sàng chiến đấu cao, cùng với quân và dân miền Bắc chiến đấu chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ. Khi chưa có điều kiện đưa xe tăng vào chiến đấu chúng ta đã cử cán bộ, chiến sĩ vào miền Nam nghiên cứu chiến trường, tìm cách lấy xe tăng của địch để đánh địch; đồng thời chuẩn bị mọi mặt đón thời cơ đưa xe tăng vào miền Nam chiến đấu.

Trong suốt 50 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng,

Bác Hồ, trực tiếp là Đảng ủy Quân sự Trung ương và Bộ Quốc phòng; sự thương yêu, đùm bọc của nhân dân và sự phối hợp, hiệp đồng chiến đấu của các đơn vị trong toàn quân, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Tăng - Thiết giáp, với tinh thần chủ động và ý chí tiến công ngoan cường, vừa củng cố, kiện toàn tổ chức, vừa tham gia chiến đấu. Sau 9 năm thành lập, Bộ đội Tăng - Thiết giáp đã ra quân đánh thắng trận đầu ở Tà Mây - Làng Vây (tháng 2-1968). Đó là kết quả của những năm tháng rèn luyện gian khổ, của tinh thần mưu trí sáng tạo, đoàn kết hiệp đồng, lập công tập thể của cán bộ, chiến sĩ, xây dựng nền móng truyền thống vẻ vang của Bộ đội Tăng - Thiết giáp "Đã ra quân là đánh thắng". Chiến thắng Tà Mây - Làng Vây khẳng định bước trưởng thành của Bộ đội Tăng - Thiết giáp về tổ chức

* Thiếu tướng. Tư lệnh Binh chủng Tăng - Thiết giáp

chỉ huy và khả năng sử dụng vũ khí trang bị hiện đại. Trong cuộc tiến công chiến lược năm 1972, trình độ tác chiến hiệp đồng binh chủng và sức mạnh đột kích của xe tăng đã được nâng lên, tạo thế và lực mới cho toàn quân và dân ta mở các chiến dịch lớn và giành thắng lợi giòn giã ở Quảng Trị, Bắc Tây Nguyên, Lộc Ninh, Phước Long, Tây Nam Bộ... Trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975, Bộ đội Tăng - Thiết giáp đã cùng lực lượng vũ trang nhân dân các địa phương, chiến đấu giành thắng lợi trong chiến dịch giải phóng Buôn Ma Thuột và chiến dịch giải phóng Huế - Đà Nẵng (tháng 3-1975), tạo điều kiện và thời cơ chiến lược lớn cho giải phóng hoàn toàn miền Nam. Thần tốc, táo bạo tiến công địch, càng đánh càng mạnh, càng đánh càng thắng lợi giòn giã, phát huy tốt vai trò là lực lượng đột kích quan trọng trong đội hình Binh chủng hợp thành. Trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, Bộ đội Tăng - Thiết giáp cùng với các binh đoàn chủ lực trên 5 hướng chiến dịch, tiến thẳng vào giải phóng Sài Gòn, phát huy sức mạnh đột kích, đột phá thọc sâu, phá vỡ tuyến phòng thủ bao quanh Sài Gòn, dẫn đầu các cánh quân đánh chiếm các mục tiêu chủ yếu trong thành phố, cắm cờ chiến thắng trên nóc Dinh Độc lập, bắt nội các Dương Văn Minh và chính quyền ngụy đầu hàng vô điều kiện, hoàn thành sứ mệnh lịch sử giải phóng miền Nam, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Bộ đội Tăng - Thiết giáp đã cùng các đơn vị bạn tham gia 14 chiến dịch, đánh 211 trận, góp phần xứng đáng vào chiến thắng chung của toàn dân tộc. Những chiếc xe tăng 390 và 843 dũng mãnh húc đổ cánh cổng sắt Dinh Tổng thống ngụy Sài Gòn trưa ngày 30-4-1975 là hình ảnh đánh dấu một mốc son lịch sử của Quân đội nhân dân Việt Nam, của cách

mạng Việt Nam và của Bộ đội Tăng - Thiết giáp đã nêu cao tinh thần mưu trí, dũng cảm, chiến đấu ngoan cường, lập được nhiều chiến công xuất sắc. Với bề dày thành tích trong xây dựng và chiến đấu, ngày 20-10-1976, Binh chủng đã được Nhà nước tuyên dương đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, Bộ đội Tăng - Thiết giáp cùng với quân dân cả nước hoàn thành tốt nhiệm vụ chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam và biên giới phía Bắc; đồng thời làm tròn nghĩa vụ quốc tế cao cả, giúp nhân dân Cam-pu-chia thoát khỏi họa diệt chủng.

Khi đất nước thống nhất, cả nước bước vào thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội, Quân đội ta bước vào thực hiện nhiệm vụ củng cố tổ chức, xây dựng lực lượng, tổ chức huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, để bảo vệ Đảng, bảo vệ thành quả cách mạng và chế độ xã hội chủ nghĩa. Trước yêu cầu nhiệm vụ cách mạng, nhiệm vụ của Quân đội, Bộ đội Tăng - Thiết giáp đã phát huy truyền thống anh hùng trong chiến đấu, tích cực củng cố lực lượng, tổ chức huấn luyện bộ đội làm chủ vũ khí trang bị, kỹ thuật đạt kết quả tốt. Đặc biệt trong những năm thực hiện công cuộc đổi mới, Bộ đội Tăng - Thiết giáp đã tập trung xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, chủ động nghiên cứu khoa học, huấn luyện giỏi và sẵn sàng chiến đấu cao. Các hoạt động xây dựng chính quy, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện đã từng bước đi vào nền nếp, nhiều nội dung đạt kết quả tốt. Công tác xây dựng cảnh quan, môi trường xanh, sạch, đẹp và chính quy góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội ngày càng có bước trưởng thành và tiến bộ vững chắc; nhiều tập thể và cá nhân đã được Bộ Quốc phòng và Chính phủ khen thưởng, được Nhà nước tuyên dương Anh hùng lực lượng vũ trang trong thời kỳ đổi mới.

Với những hy sinh, cống hiến trong nửa thế kỷ qua, Binh chủng đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tuyên dương danh hiệu "Đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân" và nhiều phần thưởng cao quý khác. Năm mươi năm qua, 34 tập thể và 11 cá nhân thuộc lực lượng Tăng - Thiết giáp Quân đội nhân dân Việt Nam được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Đó là sự ghi nhận, tôn vinh mà bộ đội Tăng - Thiết giáp hôm nay rất đỗi tự hào: những phần thưởng cao quý đó mãi mãi là nguồn cổ vũ, động viên to lớn đối với Bộ đội Tăng - Thiết giáp, giúp cho cán bộ, chiến sĩ thấy rõ hơn niềm vinh dự và trách nhiệm trong giữ gìn và phát huy truyền thống, tạo thành sức mạnh đột kích mới của Binh chủng trong thời kỳ mới.

Ngày nay, tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường. Các thế lực thù địch tiếp tục đẩy mạnh chiến lược "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta, chúng ra sức lợi dụng các vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền để kích động chống phá ta từ trong nước và tạo cơ can thiệp từ bên ngoài. Đáng chú ý là các âm mưu, thủ đoạn chiến tranh tâm lý của chúng nhằm kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, chia rẽ Đảng với quân đội và giữa quân đội với nhân dân. Đứng trước tình hình trên, đòi hỏi Bộ đội Tăng - Thiết giáp phải không ngừng nâng cao trình độ bản lĩnh chính trị vững vàng, nâng cao sức mạnh chiến đấu toàn diện để đáp ứng với yêu cầu bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, trong đó nhiệm vụ xây dựng Bộ đội Tăng - Thiết giáp theo phương hướng "Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại" là một đòi hỏi hết sức cấp thiết, nên lãnh đạo và chỉ huy các cấp trong Binh chủng phải thường xuyên quán triệt và quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo.

Để thực hiện tốt các yêu cầu trên, Bộ đội Tăng - Thiết giáp tiếp tục phát huy truyền thống Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; phát huy truyền thống "Đã ra quân là đánh thắng", quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X; các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, nhất là Nghị quyết Trung ương 8 (khóa IX) "Về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới"; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội và Đảng bộ Binh chủng lần thứ VIII, nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu, xây dựng lực lượng Tăng - Thiết giáp cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Thực hiện thắng lợi mục tiêu đó, Đảng ủy, Binh chủng Tăng - Thiết giáp xác định nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, tập trung trên các nhiệm vụ sau:

Một là, tiếp tục xây dựng Binh chủng và các đơn vị Tăng - Thiết giáp toàn quân luôn vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức làm cơ sở để nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu.

Trước hết, phải đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng trên các mặt công tác; định hướng, dự báo, quản lý, xây dựng và xử lý đúng. Tăng cường giáo dục chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối đổi mới của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của Quân đội và đơn vị; xây dựng tinh thần đoàn kết, thống nhất, có ý chí quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Xây dựng đội ngũ cán bộ và chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định với lý tưởng xã hội chủ nghĩa, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân. Công tác chính trị tư tưởng phải thường xuyên bám sát nhiệm vụ chính trị, triển khai thực hiện đồng bộ và hiệu quả thiết thực, hướng vào việc xây dựng lập trường và ý chí quyết tâm cho cán

bộ, chiến sĩ, đề cao cảnh giác trước mọi âm mưu, thủ đoạn chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, giữ vững và tăng cường trận địa tư tưởng của Đảng trong toàn Binh chủng, bảo đảm 100% cán bộ, chiến sĩ sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ được giao. Cùng với việc nâng cao chất lượng giáo dục chính trị theo chương trình cơ bản cho các đối tượng, phải tăng cường công tác giáo dục, quán triệt nhiệm vụ đơn vị, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên; đồng thời giáo dục truyền thống dân tộc, truyền thống Quân đội, truyền thống Binh chủng. Từng cán bộ, chiến sĩ phải thấy hết những thuận lợi, khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ, tin vào vũ khí trang bị, “Dám đánh và biết đánh thắng” mọi kẻ thù. Thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, chuyển mạnh từ “học tập” sang “làm theo”, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ của mọi cán bộ, đảng viên và quần chúng; phấn đấu có nhiều tập thể, cá nhân là điển hình tiên tiến trong thực hiện cuộc vận động của toàn quân, toàn quốc.

Tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu của các tổ chức đảng để có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, thực sự là hạt nhân lãnh đạo đơn vị hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao; xây dựng cấp ủy và tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện; xây dựng cấp ủy gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ chủ trì; xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ về số lượng, mạnh về chất lượng, có đủ trình độ, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết số 51-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 513-NQ/ĐUQSTW của Đảng ủy Quân sự Trung ương; tập trung thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác

của chính ủy, chính trị viên, chủ nhiệm chính trị và chức năng nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của cơ quan chính trị các cấp; đồng thời không ngừng đổi mới phương pháp tác phong công tác; làm việc có kế hoạch, khoa học, dân chủ, hiệu quả, sâu sát cơ sở, nói đi đôi với làm, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Xây dựng hệ thống chỉ huy và các tổ chức quần chúng vững mạnh xuất sắc, làm nền tảng vững chắc để xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Binh chủng trong tình hình mới.

Hai là, tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện chiến đấu - đào tạo, nâng cao sức mạnh, trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu của Bộ đội Tăng - Thiết giáp lên một bước mới, xứng đáng là lực lượng đột kích quan trọng của lực lượng Việt Nam.

Tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện chiến đấu - đào tạo cho các đối tượng, chấp hành nghiêm Chỉ thị số 16/CT-TM về “Đổi mới công tác huấn luyện chiến đấu, nâng cao chất lượng lên một bước mới”. Trước mắt, cần quán triệt cho mọi cấp ủy, chỉ huy thực hiện nghiêm túc Chỉ lệnh về huấn luyện chiến đấu - đào tạo hằng năm của Bộ và Hướng dẫn huấn luyện của các cơ quan chức năng cấp trên; huấn luyện - đào tạo theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc và chuyên sâu”, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu. Đây là phương châm cơ bản, xuyên suốt để góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện chiến đấu - đào tạo của các lực lượng trong toàn quân nói chung. Song, đối với Bộ đội Tăng - Thiết giáp, yêu cầu đồng bộ và chuyên sâu cần được lãnh đạo, chỉ huy các cấp quán triệt và luôn thực hiện nghiêm túc. Đặc biệt chú ý huấn luyện bộ đội sát với thực tế chiến đấu, sát với đối tượng tác chiến; đồng thời phù hợp với sự phát triển của nghệ thuật quân sự Việt Nam, phù hợp với cách đánh của Bộ đội Tăng - Thiết giáp. Quá trình tổ chức huấn

luyện phải tập trung huấn luyện tốt cho cán bộ, chỉ huy và cơ quan, coi đây là khâu then chốt, quyết định đến kết quả huấn luyện bộ đội, nhất là cán bộ trung đội, đại đội và tiểu đoàn; tích cực đổi mới nội dung, tổ chức và phương pháp huấn luyện cho các đối tượng để tiết kiệm cơ sở vật chất nhưng vẫn nâng cao được chất lượng huấn luyện. Cùng với việc huấn luyện nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, chú ý huấn luyện cho bộ đội biết thành thạo tác chiến trong đội hình Bình chủng hợp thành, hoặc khi tác chiến trong điều kiện độc lập, tác chiến trong điều kiện vũ khí công nghệ cao. Đồng thời chú trọng đầu tư xây dựng cơ sở vật chất thao trường, bãi tập, phát huy sáng kiến, cải tiến mô hình đồ dùng huấn luyện. Tổ chức tốt hội thao, hội thi, tập huấn, tổng kết, rút kinh nghiệm, xây dựng điển hình tiên tiến trong huấn luyện, đào tạo; phấn đấu có nhiều đơn vị huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao. Xây dựng nền nếp chính quy trong công tác huấn luyện chiến đấu và đào tạo ở các đơn vị và nhà trường trong Bình chủng. Làm tốt công tác dân vận, biết tự mình phòng, chống và tham gia phòng, chống thiên tai. Chủ động, tích cực tham gia có hiệu quả vào các hoạt động xã hội ở các địa phương như xóa đói, giảm nghèo, xây dựng môi trường văn hóa, xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, góp phần xây dựng mỗi đoàn kết quân dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Ba là, đẩy mạnh xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện ở tất cả các cơ quan, đơn vị trong Bình chủng.

Đây là nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao chất lượng tổng hợp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Duy trì chặt chẽ chế độ, nền nếp chính quy trong ngày, trong tuần, trong tháng. Thực hiện tất cả các chỉ tiêu, yêu cầu xây dựng đơn vị vững mạnh

toàn diện theo Chỉ thị số 917 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, trong đó chú trọng công tác xây dựng tư tưởng, ý chí quyết tâm và trình độ giác ngộ chính trị để công tác xây dựng nền nếp chính quy, quản lý kỷ luật quân đội và pháp luật của Nhà nước đối với bộ đội. Lãnh đạo, chỉ huy các cấp phải thường xuyên sâu sát, quản lý chặt chẽ quân nhân thuộc quyền, trong giờ làm việc và cả giờ nghỉ; phải thường xuyên nắm chắc mọi diễn biến tư tưởng để có biện pháp giải quyết kịp thời và thỏa đáng; phấn đấu giảm tỷ lệ vi phạm kỷ luật quân đội, pháp luật của Nhà nước xuống đến mức thấp nhất. Xây dựng được nhiều trung đội, đại đội, tiểu đoàn, trung đoàn, lữ đoàn Tăng - Thiết giáp trong toàn quân không có vụ việc vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, không có quân nhân đào ngũ, không để xảy ra mất an toàn, kể cả trong huấn luyện - đào tạo, cả trong tham gia giao thông; thường xuyên kiểm tra về an toàn vũ khí, khí tài, trang bị kỹ thuật, đưa ra huấn luyện, hoặc tham gia giao thông. Chú trọng bồi dưỡng cho cán bộ, chiến sĩ có tâm lý vững vàng, có trình độ làm chủ và sử dụng trang bị, vũ khí, khí tài thuần thục, biết xử trí các tình huống bất trắc xảy ra trong khi làm nhiệm vụ. Thực hiện tốt các cuộc vận động: “Xây dựng môi trường văn hóa”, “Ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, “Quản lý, khai thác vũ khí trang bị tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”... Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các hoạt động thi đua - khen thưởng trong từng cơ quan, đơn vị để góp phần giáo dục, rèn luyện cho bộ đội luôn có phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng, lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, năng lực chuyên môn giỏi, có năng khiếu ứng xử văn hóa tốt, để làm cho cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Bốn là, thường xuyên làm tốt công tác bảo đảm kỹ thuật cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.

Áp dụng nhiều giải pháp giữ vững số lượng đầu xe tăng - thiết giáp hiện có với hệ số kỹ thuật cao, tìm kiếm nguồn phụ tùng, vật tư bảo đảm cho nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu và xe dự trữ lâu dài. Tiếp tục điều chỉnh, cân đối tỷ lệ phù hợp giữa số xe huấn luyện chiến đấu và xe dự trữ lâu dài; giữa xe sử dụng huấn luyện với xe niêm cất; giữa vật tư sử dụng và vật tư dự trữ chiến lược để đáp ứng cho nhu cầu huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu trước mắt cũng như lâu dài... Đồng thời đẩy mạnh các ứng dụng khoa học - công nghệ và bảo quản, sử dụng, sửa chữa trang bị vũ khí, khí tài kỹ thuật tăng - thiết giáp; tham mưu cho Đảng ủy Quân sự Trung ương và Bộ Quốc phòng từng bước cải tiến, hiện đại hóa một số xe chủ yếu theo chỉ đạo của trên để nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng Tăng - Thiết giáp Quân đội nhân dân Việt Nam. Từng bước nâng cao sửa chữa, chế tạo một số phụ tùng vật tư bảo đảm chuyên ngành tăng - thiết giáp; mua sắm một số trang bị cần thiết bổ sung cho các đơn vị chiến đấu, nhằm nâng cao tính đồng bộ của lực lượng Tăng - Thiết giáp toàn quân. Tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí trang bị tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” để vừa niêm cất, bảo quản lâu dài, vừa sử dụng trang bị hiệu quả phục vụ cho huấn luyện chiến đấu và sẵn sàng chiến đấu.

Năm là, đẩy mạnh công tác tăng gia sản xuất, bảo đảm tốt đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội.

Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo bảo đảm tốt hơn nữa về đời sống và sức khỏe của bộ đội; đẩy mạnh phong trào tăng gia tự túc trong Binh chủng, có nhiều biện pháp nhân rộng các mô hình tăng gia, sản xuất, chăn nuôi có hiệu quả; các đơn vị, nhà trường, kho, xưởng phấn đấu tự túc 80% đến 100% rau xanh và chủ động chăn nuôi để bảo đảm các nguồn

thực phẩm khác. Đẩy mạnh thực hiện tốt cuộc vận động “Ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”. Bảo đảm đúng, đủ chế độ tiêu chuẩn cho cán bộ, chiến sĩ theo quy định. Các đơn vị bám sát tình hình thực tế trên từng địa bàn để chủ động khai thác nguồn hậu cần tại chỗ phục vụ đời sống bộ đội và nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Nâng cao chất lượng, hiệu quả các trạm chế biến tập trung; đẩy mạnh công tác tăng gia sản xuất và chăn nuôi tập trung ở các đơn vị theo mô hình VAC (vườn - ao - chuồng) và VACR (vườn - ao - chuồng - rừng). Tích cực áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào tăng gia sản xuất. Phấn đấu 100% đơn vị đạt “Đơn vị tăng gia sản xuất giỏi”, trên 90% đạt “Bếp nuôi quân giỏi, quản lý tốt”. Làm tốt công tác vệ sinh phòng dịch, xử lý chất thải, bảo vệ môi trường. Nâng cao chất lượng công tác quản lý chăm sóc sức khỏe bộ đội, bảo đảm quân số khỏe trên 98,5%, phấn đấu 100% đơn vị đạt “Đơn vị quân y 5 tốt” và “Chiến sĩ quân y làm theo lời Bác Hồ dạy”. Chú trọng xây dựng doanh trại, từ khu ăn, ở, đến khu văn hóa, thể thao, tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp - chính quy, góp phần thiết thực cải thiện và nâng cao đời sống bộ đội, làm cho cán bộ, chiến sĩ an tâm gắn bó với đơn vị.

Suốt chặng đường 50 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Tăng - Thiết giáp đã lập nhiều chiến công xuất sắc; sát son giữ trọn “Trung - Hiếu” góp phần tô thắm hình ảnh cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, xây đắp lên truyền thống “Đã ra quân là đánh thắng”. Đó là di sản tinh thần vô giá mà các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Tăng - Thiết giáp hôm nay tiếp tục phát huy, liên tục phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Quân đội giao cho, xứng đáng là lực lượng đột kích quan trọng của lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới. □